

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ว ๐๑๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะ Online ให้แก่สถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานในต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบ
การประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในที่สถานศึกษาต้องจัดทำทุกปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัด กำกับติดตามการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นช่องทางที่จะรับรู้สภาพการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานส่วนกลางได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน รวมทั้งจะเป็น
คลังข้อมูล สารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในภาพรวมและราย
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุก
ระดับ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้จึงกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้าน
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ
Online จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา จำนวนโรงเรียนละ ๑ คน ณ ห้องประชุมครุमुกดา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

ภาคเช้า โรงเรียนในสังกัดอำเภอดอนตาล และ อำเภอนิคมน้ำอ้อม

ภาคบ่าย โรงเรียนในสังกัดอำเภอดงหลวง และ อำเภอคำชะอี

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ภาคเช้า โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองมุกดาหาร

ภาคบ่าย โรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองสูง และ อำเภอหว้านใหญ่

พร้อมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ พร้อมปลั๊กไฟต่อพ่วงมาด้วย

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาทำการดาวน์โหลด แบบบันทึกการนำส่งข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ Excel (SAR Online)
จำนวน ๒ ไฟล์ ได้แก่ แบบบันทึกการนำส่งข้อมูลระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้ง
ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของแต่ละปีการศึกษาในไฟล์ดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยใช้ข้อมูลตามปีการศึกษาที่กำหนดใน
แบบฟอร์ม(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) สำหรับข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๙ หากตัวชี้วัดใดสถานศึกษายังไม่มีข้อมูลให้ใส่
เครื่องหมาย “ - ” (ขีดกลาง) แทนไปพลางก่อน จากนั้นให้นำไฟล์ที่บันทึกข้อมูลแล้วมาในวันอบรมด้วย

/ตั้งนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ทุกโรงเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๒๔-๒๕

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔/๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐

ผู้ประสานงาน นายเสถียร ถิ่นมุกดา ๐๘๔-๔๗๔-๕๘๘๗